



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1455 28 tháng 05 năm 2023

Qui Hội

*Qui hội chơn hồn xây dựng tiến
Tâm thân ổn định tự tâm hiền
Tâm không dính dấp đời không hợp
Lý trí phân minh tự phát hiền*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Trong lành là gì ?
- 2) Điều lý thâm sâu từ đâu mà có ?
- 3) Muốn sửa mình thì phải làm sao ?
- 4) Cầu tử không cầu sanh là sao ?
- 5) Phạm giới là sao ?
- 6) Huệ giới là chỗ nào ?
- 7) Tiền có thể giúp cho loài người gia tăng sự sáng suốt hay không ?

1) Sydney, 01-03-97 4 : 55 AM

Hỏi : Trong lành là gì ?

Đáp : Thừa trong lành là nội tâm không dính và nhớ bất cứ một việc gì ở đời này, gọi là tâm không, khi cần là hiểu hết và phục vụ tốt

Kệ :

*Tâm không chung sống êm bèn vững
Kích bác không hay chẳng đặng đừng
Khó chịu trong người không lối thoát
Đạt thanh giải trước lại càng mừng*

2) Sydney, 02-03-99 4 : 20 AM

Hỏi : Diệu lý thâm sâu từ đâu mà có ?

Đáp : Thừa diệu lý thâm sâu từ người thật tâm tu tự đạt đến sự thanh tịnh, âm thanh hòa đồng như tinh Trời ban chiếu

Kệ :

*Trở về thanh tịnh phát quang siêu
Nhập định tham thiền kết quả đều
Trí tuệ phân minh đường chánh giác
Thực hành thanh tịnh rõ chơn điều*

3) Sydney, 03-03-97 2 : 55 AM

Hỏi : Muốn sửa mình thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn sửa mình thì phải hành pháp đứng đắn, tự sửa luồng điện trung ương khỏi óc trước hết nhiên hậu mới khai triển tâm thức của cơ tạng ô trước, tiến tới thanh giới, hội nhập với thanh quang của càn khôn vũ trụ mà hành sự thì mới thật sự ổn định

Kệ :

*Diễn quang khai triển tự minh đường
Khai thức qui tâm chẳng tréo tròn
Một dạ một lòng gieo ý tốt
Qui không thanh nhẹ chẳng cầu mong*

4) Sydney, 04-03-97 12 : 35 AM

Hỏi : Cầu tử không cầu sanh là sao ?

Đáp : Thừa người chơn tu không cầu sanh tử, phần hồn đã dứt khoát đời đạo song tu chẳng có ước nguyện và cầu mong một việc gì ngoài khả năng của chính mình, sống chết cũng chỉ có hành tiến mà thôi

Kệ :

*Sanh tử luân hồi chẳng nghĩ suy
Bình tâm tu luyện tiến thân tùy
Đường đời kích động tùy tâm tiến
Pháp giới khai thông chẳng nghĩ suy*

5) Sydney, 05-03-97 4 : 00 AM

Hỏi : Phạm giới là sao ?

Đáp : Ở đời này làm chuyện gì quá lộ là phạm giới. Cơ thể con người mỗi mỗi đều giới hạn trong chu trình tiến hóa, từ cơ tạng cho đến việc làm trong vòng 8 tiếng đồng hồ là bắt đầu mệt mỏi, ăn uống một ngày ba buổi cũng đã nhiều rồi, không thể ăn nhiều quá. Nếu quá thì rất dễ sanh bệnh, sự tiêu hóa cũng giới hạn, ăn ít thì nhiều thì điển quang phát triển vô giới hạn. Người tu dày công hành pháp thì kết quả sẽ tốt cho phần hồn ở tương lai

Kệ :

*Khai thông trí tuệ thanh đài tiến
Giải mở khai thông tự giải phiền
Trí tuệ không ngừng tăng sáng suốt
Bền lâu thanh tịnh sống an yên*

6) Sydney, 06-03-97 4 : 30 AM

Hỏi : Huệ giới là chỗ nào ?

Đáp : Thừa huệ giới là chân động điển giới của cơ tạng hòa hợp với chân động của càn khôn vũ trụ và thanh quang thì tự nhiên thấy rõ ràng góc gát của mỗi sự việc, gọi là huệ, cũng do sự dày công công phu liên tục trong cuộc sống, nhiên hậu mới đạt tới ngũ uẩn giai không, niệm Phật khai triển huyền bí của nội tâm, thấy và hiểu rõ ràng chẳng còn lo âu và sợ sệt nữa

Kệ :

*Quân bình tiến hóa tự tường minh
Giải tỏa phiền ưu tự rõ mình
Ánh sáng lưu ly từ Phật giới
Qui hình qui trạng hướng tâm linh*

7) Sydney, 07-03-97 2 : 40 AM

Hỏi : Tiền có thể giúp cho loài người gia tăng sự sáng suốt hay không ?

Đáp : Thừa tiền là một con dao hai lưỡi, có thể giúp người tạm vui, có thể bành trướng sự tham lam, nếu không biết kềm hãm, đồng tiền có thể xây dựng tánh phàm trở nên độc ác và sát hại vạn linh. Nếu cũng có đồng tiền, quên đi bản chất thật thà thiêng liêng. Ở đời này có của không có tâm, có tâm lại không có của, trừ phi người tu thật tâm, dày công tham thiền sẽ tự giải được tánh hư tật xấu. Người chơn tu cần tâm tự cứu hơn là cần xác ác hại, hung hăng trong tham dục giới hạn

Kệ :

*Quên đi thanh tịnh tạo thân mô
Sáng suốt mất đi tự xác xô
Tai nạn không ngờ nay lãnh đủ
Thân hình cực nhọc tại mưu mô*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Đạo

*Tận dụng minh triết khai tâm
Không dùng đấm đá tạo làm, tạo sai
Bình tâm học hỏi học hoài
Từ bi khai khuyết sửa sai chơn hồn
Lý thanh chơn lý sanh tồn
Bất trung tạo động, hương hồn khổ đau
Học thời chấp nhận đổi trao
Qui nguyên thanh giới bước vào Càn Khôn./.*

Lương Sĩ Hằng

Honolulu, 11-04-1989

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV VĨ KIÊN, KHÓA IV: "QUY THỨC" (12/5/86) (tiếp theo)

Nhưng ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy sự đóng góp là quan trọng. Chúng ta đã hành được một giai đoạn rồi, chúng ta cần đóng góp. Chúng ta thấy rõ: nhiều người chưa tu về Pháp Lý, cũng đã hành. Hành chỗ nào? Làm cha, làm mẹ, là kích động và phản động đủ chuyện, rắc rối trong gia cang từ trong cho tới ngoài; là nó đã điều luyện tâm hồn chúng ta. Bị kẹt rồi, không có thoát được, chúng ta nghĩ ai? Chỉ nghĩ Thượng Đế. Đó, những người đó cũng được chứng tâm. Quá khổ chỉ biết kêu Trời! Mà kêu Trời rồi thì ta học tánh chất của Đức Ông Trời - tánh chất thương yêu của Ngài - thì tự nhiên ta đi tới chỗ quán thông.

Thượng Đế là vô cùng thương yêu! Nếu Ngài không biết thương yêu là Ngài đã mất cái vốn rồi, mất cái trật tự của cả càn khôn vũ trụ; cho nên, cái lòng từ ái của Ngài là vô biên. Cho nên ngày hôm nay, quý vị làm cha làm mẹ, cái lòng thương con cũng vô cùng. Bạn có thể nói với con của Bạn là: Bạn thương con bằng cách nào. Nói không được! Giấy mực tả không hết kia mà. Lòng thương con, lòng đưa con có hiếu, thương cha nó, không thể viết cái thơ nào mà nói với cha nó biết rằng: nó thương cha nó. Đó!

Cho nên cái Pháp Luân Thường Chuyển là hai cái chu luật nó tương đồng như vậy. Một cái mở đi lên và một cái đi xuống, móc đi lên. Cho nên, ngay chúng ta trung tim bộ đầu mà mở đi lên rồi, thì cái Pháp Luân Thường Chuyển của càn khôn vũ trụ nó rút chúng ta lên, cho nên cái đầu các Bạn được rút. Rút rồi thì các Bạn nằm xuống ngủ, thấy cũng như giấc chiêm bao, mà kỳ thật các Bạn đi trở về cái căn cơ tiền kiếp của các Bạn. Rồi từ đó các Bạn nhận định và đi lên nữa, khai thác cho tới cùng. Thấy rằng: “Trước kia, tôi cũng làm ông này, ông nọ! Đi đến đâu? Rồi bây giờ tôi tu giải thoát, may ra tôi mới được an định. Nếu mà kiếp trước tôi có khả năng đạt tới cái quan quyền như thế đó, mà có thể gieo cho tôi kiếp này thành đạo, thì tôi nên tiếp tục. Vì kiếp trước đã cho tôi nhiều uy quyền, nhưng mà tôi không thành đạo và chẳng cứu được ai; rồi càng ngày, càng ngày, tôi lâm trần, tôi về sống trong chỗ tham dục, độc tài. Bây giờ tôi thức tâm rồi, tôi mở, tôi trở về, tôi về, về quy Không: tôi về cái chỗ Không, tôi mới được an định: “Nhứt trần bất nhiễm!” Nếu tâm tôi còn nhiễm sự trần tục nữa làm sao tôi được trụ?”

Cho nên, lấy tâm đời mà luận xét, chúng ta phải buông bỏ. Buông bỏ mới tới được! Trong tâm các Bạn nó dơ dáy, các Bạn rửa nó đi, bỏ nó đi; cái đó không cần thiết các Bạn ơi! Đã phạm rồi, tái phạm nhiều lần lắm rồi!

Không cần thiết! Chúng ta dứt khoát nó đi! Cho nên, dứt khoát thất tình lục dục trong tâm, thì trung tim bộ đầu các Bạn nó mở liền; nó nhẹ rồi; đó, thì các Bạn mới thấy Đạo là gì. Đạo là nó ở siêu cấp, nó không phải nuôi dưỡng trong phàm tâm; trong cái lưới tranh chấp; trong cái lỗ tai nghe mà động, không có; trong cái lỗ mũi ngửi mà thích, không có nữa; con mắt xem mà mừng, không có nữa! Bỏ hết. Thì lúc đó các Bạn mới là Tiên tại trần rồi; các Bạn mới xác nhận là, “Tôi trước kia tôi cốt Tiên; tôi ở trong động mà tôi vẫn tịnh; tôi thấy tôi thơ thới vô cùng. Mà hồi trước kia, tôi không tu, tôi lại thấy tôi muốn nhào vô động loạn; rồi tôi rước bệnh hoạn; bệnh hoạn trong tâm, không hay! Càng ngày bệnh càng nặng, mà tưởng “Ta là có địa vị!”

Cho nên, các Bạn xuất hồn rồi, các Bạn thấy những cái đám ma sang trọng vô cùng; địa vị, các Bạn đọc không hết; nhưng mà rốt cuộc lại bị giam ở A-Tỳ. Bạn chưa gặp những người đó. Gặp những người đó, những người đó mới nói. Và các Bạn muốn cứu họ ra, họ cũng không ra; họ thấy rằng: họ nên ở tù lâu hơn, bị giam đờ đờ để chuộc lấy cái tội của họ đã và đang làm. Cho nên, có người thả họ về, họ còn xin đầu thai đi làm con thú: Làm con thú để chuộc tội, để trả lại cái nợ đời: miếng da, miếng thịt, miếng xương; phải phục vụ vì trước kia thiên hạ phục vụ cho họ nhiều quá: làm vua, làm quan, là toàn là toàn dân phải phục vụ cho họ; nhưng mà ngày nay, y không có phục vụ trở lại; trở lại độc tài, giết dân, thì y phải hy sinh tính mạng để phục vụ trở lộn lại. Đó là luật Trời.

Cho nên, các Bạn khi nào bộc khởi một sự độc tài trong nội tâm, chúng ta nhớ Soi Hồn, để nó giải tán cái phần lửa ô trước đó, phóng ra, hòa với càn khôn vũ trụ, thì cái tâm phàm không còn nữa. Cái Soi Hồn nó sẽ đánh đó: khi mà các Bạn nhắm con mắt, thấy cái màu đỏ, đó là lửa trong tâm các Bạn nhiều lắm! Lửa có thể đốt cháy gia cang thiên hạ, đốt cháy tính mạng thiên hạ bằng một cái độc ác, ý phàm của Bạn; và các Bạn định sai, gieo tội cho họ, mà không xây dựng mức tiền của họ; thì đó là đại nạn, nó sẽ trở về với các Bạn. Cho nên, Bạn ở đời, cái gì nó cũng ngay ngắn tốt thiệt, nhưng mà khi Bạn chết, vẫn có tội, vì tinh thần phục vụ của các Bạn không có: các Bạn dụng lý để chấp đời, và không tự hành để khai triển tâm linh nhẹ nhàng và để tận độ chúng sanh bằng điển giới.

Cho nên, ngày hôm nay các Bạn về đây học về Điển: Chính các Bạn đã có điển! Các Bạn không có điển, mắt các Bạn nhắm không được, tay các Bạn cục cựa không được, chân các Bạn không đi được. Nhưng mà nó phân tán chia năm, xẻ bảy! Ngày hôm nay, các Bạn đến đây để tập trung, quy một, thì mới thấy lực lượng thanh nhẹ của điển quang trụ trên trung tim bộ đầu các Bạn. Lúc đó, các Bạn mới là người làm việc cho cả càn khôn vũ trụ. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, mọi người đều buồn, thì phóng ra những thanh khí ô trước. Mà mọi người khóc trong thức tâm, thấy rằng: “Tôi sung sướng, tôi mừng tôi được về với đường chơn giác,” thì các Bạn phóng thanh khí cho cả càn khôn vũ trụ, là các Bạn làm việc cho cả càn khôn vũ trụ!

Rồi đây nhìn mặt nhau thấy vui, “Tâm ta cõi mở. Ta là người cộng tác với Thượng Đế, và chính Ngài ở trong ta; và chính ta là người đã giam Ngài, chớ không phải Ngài giam ta.” Tại sao? Chúng ta ý nơi Thượng Đế, cái gì cũng giúp cho chúng ta hết: có đầy đủ, ăn rồi đi chơi, đi nói dóc, nói đủ thứ, nói bất chánh, làm bậy làm bạ, ô trước; nhưng mà Ngài phải chịu: Ngài chịu con Ngài, là cũng như Ngài bị giam trong cái thức của các Bạn. Rồi ngày hôm nay, các Bạn hiểu được, các Bạn mở cái thức ra, thì Ngài được nhẹ: càng mở thức càng vui, càng làm điều thiện, càng hướng thiện, xây dựng thiện nghiệp, rồi thành lập cơ đồ tâm linh cho Thượng Đế, thì Ngài được nhẹ nhàng, vì trong nhà Ngài đã có đứa con, con ngoan, biết nó, biết cha nó. Ngay trong gia đình các Bạn cũng vậy: biết nó, biết cha nó, thì các Bạn rảnh rồi; khi các Bạn về nhà, các Bạn đâu có lo. Rồi lúc đó các Bạn đầy đủ rồi, các Bạn mới cứu độ chúng sanh. Cho nên, ta tu, ta phải đắc một cái gì, chúng ta mới cứu được chúng sanh. Ngay gia đình ta không được, thì không làm gì ở bên ngoài được hết. Gia đình của chúng ta là đâu? Trong cái tiêu thiên địa này, Lục căn Lục trần, chúng ta giáo dục nó ác độc từ hồi nào tới giờ; ngày hôm nay, chúng ta chỉ đường vạch lối để mở cho nó ra, cho nó tiền, cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó, và nó trở về con đường phục vụ, vì nó thọ con đường phục vụ của Thượng Đế từ bao nhiêu kiếp, ngày nay nó phải xây dựng cái tinh thần phục vụ đối với nó và đối với chúng sanh. Con người thiếu phục vụ, con người không bao giờ nhẹ nhàng. Người mẹ trong gia đình cũng vậy. Cứ lo tranh chấp với con thì không được. Con nó ngu, mẹ phải làm dụ, dụng lòng từ để phục vụ con, phục vụ cho nó thức tâm và nó thấy rõ rằng: trên đời này chỉ có người mẹ nó là biết nó mà thôi, không có người thứ nhì; lúc đó, nó mới quý mẹ nó. Càng quý mẹ nó, nó càng biết nó; càng biết nó càng biết chúng sanh; đó là tâm lành hướng độ. (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Dục có phải vì nghiệp nặng không?

Bạn đạo: Thưa, câu hỏi thứ hai : Con trường chay, thiền nhiều giờ trong ngày ; nhưng thỉnh thoảng vẫn bị dục lôi kéo ! Như vậy có phải vì nghiệp nặng không?

Đức Thầy: Không phải nghiệp ! Mình phải hiểu rõ, như tôi vừa giải thích ở bên trên, là ý lực giải thoát phải có, phải cương quyết, coi mình như thép, thì cái dục nó không có quyền rũ. Mà nếu mình yếu hơn nó, là nó quyền rũ. Cũng như hút thuốc vậy : tập quán của hút thuốc, hút 1 điếu, nó đòi hút thêm ! Khi mình diệt dục mà mình đi về con đường dục, nó chỉ đòi hỏi thêm mà thôi ! Cái đó là một tập quán.

ĐHVV Kỳ 11 : Du Hành Tự Thức - 24/7/92

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 22, 05-28-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này:

Tha Thứ Và Thương Yêu
<https://youtu.be/-qNKaPbCwa0>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Tâm niệm cốt yếu của người hành giả VôVi muốn làm sao đem lại sự hoà bình nội tâm cho chính mình VK4-11 phần 11
<https://youtu.be/Ogrzk1xvX38>

3. Radio Nam California
Tuần Lễ 22 - Luật Trời Có Trước Luật Đời - Nhạc: Hồi Sinh Sim Vầy
https://youtu.be/Hn3i_jht8Bw

4. Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy:

Nam Mô A Di Đà Phật - Nhạc và lời: Nguyễn Hoàng Long
Trình diễn: Ca đoàn Vô Vi
<https://youtu.be/eOFR1mfHyxI>

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VẮNG

C 1 R, ngày 4-01-1995

Kính thưa Thầy,

Trước hết kính gửi đến Thầy lời chúc một năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Con không biết bắt đầu bằng cách nào? Con đã biết pháp của Thầy từ VN mà đến nay con chưa thêm được cho đấng hương. Hành xong một hồi gian lại bắt vì lại ngụp lặn trong đời. Con có may mắn được biết Câu Sĩ (tâm văn Sĩ) là câu bác con của ông anh Hòa anh Kim làm trong Ngân Hàng Idobank ở VN lúc trước. Cũng nhờ câu Sĩ mà con trở lại Hawaii và học nghi inpeniere để lập hành. Tuy bỏ Hawaii nhưng lúc nào con cũng nhớ đến và áp dụng mỗi ngày trong khi làm việc, đứng chân với bệnh nhân học biết bao nhiêu bài học, nhờ Thầy dạy, thậm chí làm Thầy ạ. Con sửa tên rất nhiều mà vẫn còn gãi tí, giận hờn... viết thư này cũng Thầy đi gãi nhiều cảm tưởng con nhận thấy trong hồi gian bỏ Hawaii trong đời mọi lúc khi con đã viết qua hết khi tham Hawaii con cũng phải làm được. Con phải cố gắng làm lại. Vì thường gặp được Thầy, con gửi vài hàng tâm tư và mong được vài lời khuyên bảo của Thầy trong đường đời về Đạo.

Kính,



Amphion, ngày 12/1/95

T M con,

Thầy nhận được thư con đề ngày 4/1/95, được biết con vẫn nuôi dưỡng ý chí tự tu tiến. Đó là điều may mắn cho chính con. Người tu PLVVKHHBPP phải thực hành đứng đắn nhiên hậu mới đạt sở nguyện của chính ta. Phương pháp PLVVKHHBPP giúp cho phát triển từ đời lẫn đạo, dưng mãnh thăng hoa và tự đạt. Hiện tại con đang phục vụ quân sanh tức là làm việc cho nhà thương, rất cần sự ban chiếu của vũ trụ quang mà hỗ trợ cho bệnh nhân. Y học hiện đại cũng đang tìm khả năng của loài người mà phục vụ cho loài người. Chính pháp thiên là một pháp khữ trực lưu thanh, liên hệ với vũ trụ quang, càng thiên càng gia tăng ý lực mạnh mẽ, điện năng sẽ được dồi dào, khoẻ mạnh thì mới thật sự dẫn thần, độ tha tại trần. Thực hành để tự thức chứ không phải mê tín những điều không có. Hành pháp để ảnh hưởng cho người kế tiếp, chứ không phải hành pháp để bán pháp ăn. Cho nên những người tu Vô Vi nghèo nhưng tâm đức rất dồi dào, làm việc ở đâu, bất cứ nơi nào, tinh thần phục vụ lúc nào cũng sẵn sàng giúp cho người kế tiếp. Vậy con có ý niệm muốn thực hiện pháp lý thì con phải dày công thực hành đứng đắn, thì con sẽ thấy những lời của Thầy nhán nhủ bên trên là đúng, chứ không phải lý thuyết suông mà không có kết quả. Chúc con vui tiến.

Qui thương,

Lương Sĩ Hằng,

(17)

THÔNG BÁO CỦA Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ

Kính thưa quý bạn đạo,

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ (UBTCBCHT HAHVVHK) đã soạn thảo và xin thông báo đến quý vị:

- I. Những Điều Kiện Tối Thiểu Của Ứng Cử Viên chức vụ Hội Trưởng:
 1. Phải có quốc tịch Hoa Kỳ, và hiện đang cư ngụ tại Nam California.
 2. Tất cả mọi hội viên hiện hành của Hội AHVVHK (VVFA), bao gồm cả mọi cựu thành viên các ban chấp hành của Hội từ trước tới nay;
 3. Đã và đang thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (PLVVKHHBPP) ít nhất 3 năm, với nhân cách chứng minh tâm tánh hiền và cố gắng theo tinh thần “10 Điều Thực Hành Tâm Đạo” của Đức Thầy;
 4. Tuyệt đối tin tưởng và kính trọng Đức Ông Tư và Đức Thầy Tám trong việc thực hành PLVVKHHBPP;
 5. Tối thiểu 30 tuổi đời;
 6. Với tình trạng sức khỏe tốt (thể chất và tinh thần);
 7. Chưa từng phạm tội đối với liên bang Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tiểu bang nào.
 - II. Tóm tắt về Nhiệm Vụ, Trách Nhiệm, Nhiệm Kỳ của Hội Trưởng:
 1. Điều hành và giải quyết các nhu cầu của Hội: Hội Viên; Thiền Viện Vĩ Kiên; Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.
 2. Quản lý tài chánh của Hội;
 3. Nhiệm kỳ là hai (2) năm; tối đa là hai (2) nhiệm kỳ; sau hai (2) nhiệm kỳ, sẽ không còn được tái ứng cử.
 - III. Xin đính kèm sau đây Đơn Ghi Danh Ứng Cử Hội Trưởng (ĐGDƯCHT); quý vị ứng cử viên điền vào những chỗ trống, ký tên, và gửi về cho chúng tôi qua:
 - a. Địa chỉ điện thư sau đây: vvuybanbc2023@gmail.com ; hoặc
 - b. Địa chỉ Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, ngoài bì có ghi: “UBTCBCHT” như sau:
Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng HAHVVHK
Vô Vi Friendship Association
7622 23rd Street,
Westminster CA 92683
- Thời hạn chót Ủy Ban TCBCHT HAHVVHK nhận ĐGDƯCHT là 15/06/2023.**
- IV. Nếu có câu hỏi cho Ủy Ban TCBCHT, xin quý vị gửi điện thư cho biết sớm qua địa chỉ nêu trên: vvuybanbc2023@gmail.com để chúng tôi kịp thời trả lời.

Trân trọng,

UBTCBCHT HAHVVHK

Westminster, Ngày 14 tháng 05 năm 2023.

ĐƠN GHI DANH ỨNG CỬ HỘI TRƯỞNG HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ
(*Application For The Position Of President Of VoVi Friendship Association*)

(Họ, Tên – *Full name*) _____ (Năm sanh) _____ (giới
tính) _____
(*gender*) _____ (Birth year)

Có Quốc Tịch Hoa Kỳ? (đánh dấu X): _____
Has US citizenship? (mark X) _____ (Có - *Yes*) _____ (Không - *No*)

(Địa chỉ nhà – *Home Address*)

(Địa chỉ nhà - tiếp theo – *Home Address continued*)

(Điện thoại - *telephone number*) _____ (Địa chỉ điện thư *email address*)

Tôi đã hành thiền theo Pháp Lý Vô Vi KHHBPP được (số) _____ năm
I have been practicing the Vô Vi Contemplative Meditation for (number) years

(Ký tên – *signature*) _____ (Ngày, tháng, năm – *day, month, year*)

BẠN ĐẠO VIẾT

Hemet ngày 16 tháng 5 năm 2023

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Diên Năng

Thưa các bạn: Đây là tiết mục Chia sẻ tâm tình phát triển trí Tâm. Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

TU LUYỆN

TU LUYỆN SIÊNG NĂNG SẼ ĐẠT THÀNH

MINH TÂM KIẾN TÁNH TỰ GIAO THANH

TÌNH ĐỜI RỜI BỎ KHÔNG GIAO TIẾP

THÂM TÌNH KHAI TRIỂN GIỚI EM ANH

LƯƠNG SĨ HẰNG

Xin thưa cùng với các bạn.

Chữ TU có nghĩa là:

Tu Bồ Sửa Chữa Tâm Tánh của mình

LUYỆN ĐẠO: có nghĩa là xếp bằng ngồi ngay thẳng, xương sống và bộ đầu trực chỉ không nên cong-vẹo, mặt thì ngó ngay rồi lim-dim đỡ ngủ cũng như vị PHẬT gọi là ĐỊNH THẦN. trong lúc ấy sẽ phát MÂU NI CHÂU và hào quang.

Nếu công phu dày công lâu chùng nào tốt chùng nấy. v.v....

Nhờ TU LUYỆN mà hiểu biết được rằng như Đức Ông Tư đã cho biết:

(Đứng 2000 năm là hết đời hạ ngươn sang thượng ngươn ,thì tất cả các nước đều lộn xộn Thành bại hư vong, còn những người đời là dân trong nước thì điêu đứng khó khăn, nếm đủ chua,cay,chát,đắng,mặn, nồng, phần nhiều vì chỗ ấy. Những phần ĐẠO là người Hiền, cũng chịu ảnh hưởng chung, nên ai ai cũng muốn yên lành, bằng an vô sự mà thôi.

Sự xáo trộn lôi cuốn, cái lành dữ lộn lạo trong nước, không khác nào trời đất mới mở, người không tu lo làm ăn,còn có một phần hung dữ tàn bạo, thì càng hung dữ tàn bạo lừng lẫy hơn. Hiền Lành hung dữ đều xáo trộn

Trong lúc ấy hiền muốn hiền hơn, hung dữ muốn lừng lẫy hơn, cũng có một phần vô Phước ,vô gia thế,vô bờ bến, (rất là nhiều HÔMLESS sau cơn Đại Dịch)

Làm cho cực điểm trong đời, sự hung dữ lừng lẫy hơn mới sanh loạn ly hỗn độn, thì chúng ta cũng nên biết cho rằng nước nào cũng có nhân viên can dự. Còn gia đình cũng như trong nước, Cha đối với con, Chồng đối với vợ. Chồng vợ cha con đều lộn xộn quên đạo lý v.v.....

Thì như chúng ta đã thấy tất cả đều thay đổi sau cơn ĐẠI DỊCH. Từ trong ra ngoài,từ gần tới xa.

Từ Radio địa phương Chuyển sang U tube

toàn cầu Từ xe xăng dầu bắt đầu qua xe ĐIỆN

TỪ ĐIỆN NHÀ bắt đầu qua SOLA ĐIỆN MẶT TRỜI. v.v....

THƯỢNG NGUƠN THÁNH ĐỨC ĐÃ BẮT ĐẦU

chúng ta đã trải qua 23 năm một ngươn là 600 trăm năm như ông Tư đã cho biết

Vô Vi cũng mới vừa trải qua một cuộc thanh lọc

Để bắt đầu cho Thượng Ngươn Thánh Đức

Chia sẻ đến đây xin tạm dừng

Kính chào các bạn

Qui thương

Bành Chí

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2023

	Địa điểm	Thời gian
Khóa Sống Chung Duyên Lành Đức Quốc 2023	MK Hotel Rüsselsheim, Mainstr. 4-6, 65428 Rüsselsheim, GERMANY	26-29/5/2023
Khóa Sống Chung “HÒA HỢP”	Thiền viện Hai Không	01-04/6/2023
Trại Hè Vô Vi	Thiền viện Nhẫn Hòa	1-5/7/2023
Lễ Liễu đạo Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	19-22/9/2003
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”	Phuket (Thailand)	22-27/9/2023
Lễ Sinh Nhật Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	22-25/12/2023
Khóa Sống Chung HAWAII 2023 Tình Thầy Tận Độ	Hawaii	27-31/12.2023 -

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cho Mẹ của bạn đạo Việt Hoàng là:

Bà **TRẦN THỊ LỘC** sinh ngày 20 tháng 11 năm 1946 tại Quảng Điền Huế, mất ngày 20 tháng 5 năm 2023 tại Arlington Texas, hưởng thọ 77 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Bạn đạo Việt Hoàng cùng gia đình chân thành cảm ơn quý bạn đạo.